



ผลเลือกตั้งสหรัฐฯ...หากไม่มีการพลิกโผ ไบเดนชนะ เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดฟื้นตัวเร็ว...เงินดอลลาร์อ่อนค่า

ECONOMIC BRIEF

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3894

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

- ผลโพลและการคาดการณ์ต่าง ๆ มองการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐฯ ที่มีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน ไปในทิศทางเดียวกันว่า โจ ไบเดน ตัวแทนจากพรรคเดโมแครตจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งนอกจากชัยชนะของโจ ไบเดนแล้ว การกวาดที่นั่งในสภาองเกรสทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตน่าจะเป็นผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากการผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ การผ่านร่างกฎหมายงบประมาณน่าจะทำได้ราบรื่นกว่าในกรณีที่พรรคเดโมแครตครองเสียงเพียงสภาเดียว ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3.0% ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ ตามความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกที่ลดลง
 - **อย่างไรก็ตาม หากผลการเลือกตั้งพลิกโผโดยทรัมป์ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีต่ออีกสมัย** ไม่ว่าจะมาจากผลการนับคะแนนที่ทรัมป์ได้คะแนนมากกว่าไบเดน หรือในกรณีผลการนับคะแนนออกมาสูสีระหว่างผู้สมัครทั้งสองจนนำไปสู่กระบวนการฟ้องร้องในที่สุด ซึ่งในกรณีที่ทรัมป์ได้กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของตลาด จะทำให้ตลาดเงินตลาดทุนผันผวนอย่างมาก ดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าลง แม้ว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเพิ่มสูงขึ้น
- **กรณีที่โจ ไบเดน ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี และพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากทั้ง 2 สภา** คาดว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ให้เติบโตมากกว่าในกรณีที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีไม่ต่ำกว่า 1% ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยหากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวได้เพิ่มขึ้น 1% จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 0.2% (บนสมมติฐานที่ไม่มีผลกระทบระดับสถานการณ์การเมือง รวมถึงการแพร่ระบาดซ้ำอย่างรุนแรงในประเทศ) ผ่านผลกระทบทางตรงจากการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ และผลกระทบทางอ้อมผ่านเศรษฐกิจโลกในภาพรวมที่ฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีทรัมป์
 - **ในขณะเดียวกัน ค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางแข็งค่าตามการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ** ไม่ว่าจะใครจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี แต่ในกรณีของโจ ไบเดน จะทำให้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกโดยรวมลดลง เงินทุนไหลกลับเข้าไปหาผลตอบแทนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ดอลลาร์จึงมีแนวโน้มอ่อนค่าลงมาก ดังนั้น ค่าเงินบาทจึงมีทิศทางแข็งค่ามากกว่าในกรณีที่ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดี นอกจากนี้ ความเสี่ยงในประเทศทั้งปัจจัยการเมือง และ

สถานการณ์การแพร่ระบาดซ้ำของโควิดไม่ได้ยกระดับสูงขึ้น ดังนั้น ในช่วงสิ้นปี 2563 ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากปัจจุบันที่ระดับ 31.15 บาทต่อดอลลาร์



BIDEN (Best case)

TRUMP (Worse case)

พรรคเดโมแครตได้ครองเสียงข้างมากทั้ง 2 สภา

ผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ - เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปี 2564 พื้นตัวไม่ต่ำกว่า 3.0% 	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้นโยบายกระตุ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เป็นไปอย่างจำกัด - เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปี 2564 โตช้าต่ำกว่า 2.0%
ทิศทางดอลลาร์	<ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลดลง - ดอลลาร์ มีแนวโน้มโอกาสอ่อนค่าลงมาก (มากกว่าทุกกรณี) 	<ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น - ดอลลาร์ ยังอ่อนค่าลงตามการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟด
ทิศทางค่าเงินบาท	<p>หมายเหตุ: ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในประเทศ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดซ้ำของโควิด และปัจจัยการเมือง ไม่ได้ยกระดับสูงขึ้น ดังนั้น ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากปัจจุบันที่ระดับ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงสิ้นปี 2563</p>	
ผลต่อเศรษฐกิจไทย	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งออกไปสหรัฐฯปี 2564 พื้นตัวแรงที่ 10-12% <p>หมายเหตุ: หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทุกๆ 1% จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพิ่มขึ้น 0.2%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งออกไปสหรัฐฯปี 2564 ขยายตัวไม่ถึง 5.0%



Disclaimer

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบผู้ใช้นี้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

บริการทุกระดับประทับใจ